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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 
  

ประชุมเมื่อว ันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชัน้ 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545  
สุขมุวทิ 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยมกีรรมการบรษิัทฯ จ านวน 9 คน จากกรรมการทัง้คณะ 11 คน   
คดิเป็นรอ้ยละ 81.82 ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีเขา้รว่มประชมุ ดงันี้: 
 

1. กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
1. พลเอก จรลั  กลุละวณิชย ์  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
2. พลตร ีพชัร  รตัตกุล  กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายประกติ  ประทปีะเสน  กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. นางยุพเรศ  เทีย่งธรรม  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
5. นางสาวสมรลกัษณ์  มหาสมติ ิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา 

ค่าตอบแทน 

6. นายยรรยง  เมธาพาณิชย ์  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา 
ค่าตอบแทน 

7. นางปรยิา  จรีะพนัธุ ์  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
8. หม่อมหลวงธษินั  ศรธีวชั  กรรมการ 
9. นายด ารงรกัษ  อภบิาลสวสัดิ ์ กรรมการ 
 

2. กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม                                                                   
1. Mr. Martin Jansen  กรรมการอสิระ                        
2. Mr. Philipp Hugo Gutsche  กรรมการ                      

                                                                                                                                                                                                                        
3. บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

1. นายธนติ  โอสถาเลศิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5155 
2. นางสาวภาวนิี  นิสสยัสขุ  ผูจ้ดัการตรวจสอบ 

 

4. ผูบ้รหิาร 
1. นายสราภสั  เทีย่งธรรม  รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร - ลกูคา้รายใหญ่ 
2. นางสาวเพลนิพรรณ รชักจิประการ ผูช้ว่ยบรหิารของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / รกัษาการ CFO 
3. นางสาวนิธนิาถ จนัทสุรสั  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชที าหน้าทีส่มุหบ์ญัช ี

 

5. อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย  
นางรุ่งศร ี เจยีรนัยขจร  

 

พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุม กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.30 น. โดยได้แจ้ง
ต่อทีป่ระชุมว่ามีผู้ถอืหุน้ของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 38 ราย ถอืหุ้นรวมกนั 24,953,670 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
12.5258 และโดยผู้รบัมอบฉันทะจ านวน 44 ราย ถอืหุ้นรวมกัน 64,214,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.2334 ดังนัน้ จงึมีผู้ถือหุ้น 
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มาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้ร ับมอบฉันทะรวมจ านวน 82 ราย ถอืหุ้นรวมกนัทัง้สิ้น 89,168,308 หุ้น หร ือร้อยละ 44.7592   
(บริษทัฯ มผีูถ้ือหุ้น จ านวน 2,581 ราย ถอืหุน้รวมกนัทัง้สิ้น 199,218,000 หุ้น) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ   
ขอ้ 45. (ข้อบังคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 45. ก าหนดใหใ้นการประชุมผูถ้อืหุ้นต้องมผีูถ้ือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (ถา้ม)ี    
มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมดและต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ) 

 

หมายเหตุ :  ภายหลงัเปิดการประชุม มผีูถ้อืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะทยอยเขา้ร่วมประชุมเพิม่ข ึน้เป็น 101 ราย ถอืหุ้นรวมกัน
ทัง้สิ้น 89,415,708 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 44.8833 โดยแบ่งออกเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 46 ราย ถอืหุ้นรวมกนั 
25,011,346 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 12.5548 และโดยผูร้บัมอบฉันทะจ านวน 55 ราย ถอืหุน้รวมกนั 64,404,362 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
32.3286    
 

ก่อนเริม่การพจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ประธานฯ ได้กล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุ้นทีม่าดว้ยตนเอง และ
ผูร้บัมอบฉันทะทกุท่านทีเ่ขา้ร่วมประชมุ พรอ้มแนะน าคณะกรรมการ ผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
และหลงัจากนัน้ไดช้ ีแ้จงถงึหลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนบัคะแนนเสยีง ดงันี้: 

 

1. หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนน  
 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นทีต่นถอือยู่ โดยหนึง่หุน้เท่ากบัหนึง่เสยีง  
 ผู้ถอืหุ้นซึ่งมสี่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสทิธิลงมตใินวาระนัน้ นอกจากกรณีออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้

กรรมการ 
2. วธิกีารลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ  
 

 ในแต่ละวาระการประชุม หลังจากชี้แจงรายละเอยีดในเรื่องทีจ่ะใหผู้้ถอืหุน้ลงมตแิล้ว ประธานฯ จะถามที่
ประชุมว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสยีง “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” หรอืไม ่

 กรณีมผีูป้ระสงคจ์ะลงคะแนนเสยีง “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ใหล้งคะแนนในใบลงคะแนนทีบ่รษิทัฯ  
ไดจ้ดัเตรยีมไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนแล้วยกมือข ึน้ เพื่อใหเ้จ้าหน้าทีเ่กบ็ใบลงคะแนนและ
น าไปบนัทกึการลงคะแนนต่อไป 

 เฉพาะวาระท่ี 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ ขอให้ทีป่ระชุมลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคล โดยบรษิทัฯ จะขอเกบ็ใบลงคะแนนทัง้หมด ทัง้ที ่“เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” 

3. การแจกบตัรลงคะแนน  
บรษิัทฯ จะแจกใบลงคะแนนใหแ้ก่ 
1. ผู้ถอืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง และ 
2. ผูร้บัมอบฉันทะทีผู่ม้อบฉันทะเลอืกขอ้ ก. ในหนังสอืมอบฉนัทะ (ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมติ

แทนผูม้อบฉนัทะไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร) 
4. การนับผลคะแนน  

1.    กรณี ไมม่ ี“ผูไ้ม่เหน็ดว้ย” และ ไมม่ ี“ผูง้ดออกเสยีง” ใหถ้อืว่าทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันท ์
2.    กรณี ม ี“ผูไ้ม่เหน็ดว้ย” หรอื ม ี“ผูง้ดออกเสยีง” บรษิทัฯ จะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง หกัออก 

จากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน และใหถ้อืว่าคะแนนทีเ่หลอืเป็น
คะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย 

3. ส าหรบัผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดตอ้งการกลบักอ่น หรอืไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุในวาระใด สามารถใชส้ทิธิ 
ของท่านไดโ้ดยสง่บตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าที ่

4. ประธานฯ จะแจง้ผลของการนบัคะแนนในแตว่าระใหท้ีป่ระชมุทราบ 
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5. สกัขพียานในการตรวจนบัคะแนน 
 

1. นายอดลุย ์ โฆษกจิจาเลศิ  ฝ่ายกฎหมาย 
2. นายภาคภมู ิ สุขสมวฒัน์  ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง  

6. การซกัถามหรอืเสนอความคดิเหน็ของผู้ถอืหุน้ 
ก่อนการลงมตใินแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัได้สอบถามในประเดน็ที่
เกีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ  โดยขอให้ยกมอืขึน้พร้อมแจ้งชือ่และนามสกุลใหท้ีป่ระชมุทราบก่อนถามค าถาม เพือ่ทีจ่ะได้
บนัทกึในรายงานการประชุม  
 

ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มคี าถามไม่ตรงกบัวาระการประชุมทีก่ าลงัพจิารณาอยู่ ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของ
การประชุม 
 

7. การใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุม และ/หรอื เสนอชือ่บุคคลเป็นกรรมการไดล่้วงหน้า 
ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เพือ่เป็นการปฏิบตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเทา่เทยีมกนั ก่อนการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้โดยเฉพาะผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการไดล่้วงหน้า ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีบ่รษิทัฯ ก าหนด  

  

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ครัง้นี้  บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย www.setportal@set.or.th ถงึการน าหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อ
บุคคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ www.haadthip.com ระหว่างวนัที ่     
1 พฤศจกิายน 2561 ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2561 ซึง่เม ือ่ครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถอืหุน้เสนอวาระการ
ประชุม และไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชุมว่า ในการประชุมวนันี้มวีาระการประชุมทัง้หมดรวม 8 วาระ จงึเสนอทีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามล าดบัวาระการประชุม ดงันี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 
 

 ประธานฯ ได้น าเสนอส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดทีี ่26 
เมษายน 2561 ทีไ่ด้ส่งให้ผู้ถอืหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ให้ทีป่ระชุมพิจารณา  
โดยคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่ารายงานการประชมุดงักลา่วไดบ้นัทกึไว้ถกูตอ้งตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 

 เนื่องจากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้  ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมติ 
 

 ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2561 ซึง่ประชุมเมื่อ 
วนัพฤหสับดทีี ่26 เมษายน 2561 ดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 89,219,310 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 

http://www.setportal@set.or.th
http://www.haadthip.com/
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วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 
  

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่าผลการด าเนินงานปี 2561 ของบรษิัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ทีไ่ด้
จดัส่งให้ผู้ถ ือหุ้นในรูปแบบ CD - ROM พร้อมหนังสือเชญิประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) โดยขอให้ พลตรี พชัร  รัตตกุล 
กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สรปุถงึผลการด าเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมาให้ทีป่ระชุมทราบ  
  

 ก่อนรายงานถึงผลการด าเนินงานปี 2561 พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ได้แจ้งต่อ 
ทีป่ระชมุทราบถงึการจากไปของรอ้ยตร ีไพโรจน์ รตัตกุล กรรมการผู้จดัการ ซึง่ท่านไดเ้สยีชวีติเม ือ่ปลายเดอืนธันวาคม 2561 
ทีผ่่านมา นบัเป็นความสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ส าหรบัพวกเราชาวหาดทพิย์ทกุคน เมื่อเกอืบ 50 ปีทีแ่ลว้ ท่านอดตีกรรมการผูจ้ดัการ 
ได้ท าการบุกเบิก ทุ่มเททัง้ชวีิตและจติใจในการทีจ่ะน าพาบรษิัทเลก็ๆ แห่งนี้ดว้ยความยากล าบาก จนเตบิโตเป็นหาดทิพย ์
เช่นในปัจจุบนัทีม่ผีูก้ล่าวว่าเป็นสว่นหนึ่งของภาคใต้ คณะผูบ้รหิารในปัจจุบนัใหค้ ามัน่ว่า จะด ารงความมุง่หมายและด าเนินตาม
นโยบายที่ร้อยตรี ไพโรจน์ รตัตกุล ได้วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาการท างานที่มกีารผสมผสานระหว่างปรชัญาตะวนัออก 
และตะวันตกเข้าด้วยกันในการบริหารจัดการ ไม่ว่าการด ารงไว้ซึ่งองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  
การสรา้งสรรคส์งัคมใหด้ขี ึน้ การชว่ยเหลอืสงัคมตามศกัยภาพทีห่าดทพิยท์ าได้ โดยจะด ารงไว้และมุง่มัน่ปฏบิัตสิบืต่อไป 
   

 ใน 2561 ทีผ่่านมา จะเหน็วา่เป็นปีทีท่้าทายของหาดทพิย์อกีปีหนึ่ง เริม่ต้นดว้ยตน้ปีทางภาคใตม้ฝีนตกชุก และมนี ้า
ท่วมหนักในบางพื้นที่ แต่ส ิ่งที่มีผลกระทบทางมหภาคกับเศรษฐกิจและธุรกิจในภาพรวม คือ การถดถ้อยของ จ านวน
นักท่องเทีย่วโดยเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวจนี เนื่องจากผลของสงครามการค้าระหว่างจีนกบัอเมรกิาท าให้ค่าเงินหยวนลดลง  
ประกอบกบัช่วงครึง่หลงัของปีมเีหตุการณ์อุบัตภิยัทางทะเลเรอืล่มทีจ่งัหวดัภูเกต็ เป็นเหตุนักท่องเทีย่วทีส่่วนใหญ่เป็นชาวจนี
เสยีชวีติจ านวนมาก เป็นผลให้จ านวนนักท่องชาวจนียิง่ลดลงไปอีก นอกจากนี้แล้วสถานการณ์ทางเศรษฐกจิในเรือ่งของการ 
ฟ้ืนตวัยงัไม่มอีะไรดขีึน้จากปีก่อน เนื่องจากพชืผลทางการเกษตรหลกัไม่ว่าจะเป็นยางพาราหรอืปาล์มน ้ามนัยงัมรีาคาตกต ่า
อย่างต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว อีกทัง้ความมัน่ใจของผู้บริโภค (Consumers’ confidence) ยังอยู่ในระดบัต ่าเนื่องจากความไม่
แน่นอนทางการเมอืง ซึง่ปัจจยัต่างๆ ทีไ่ดก้ล่าวมานี้เป็นปัจจยัทีอ่ยู่เหนอืการควบคุม  
   

 ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2561 ปรากฏว่าบรษิทัฯ มกี าไรสุทธิ 249 ล้านบาท เทยีบกบัผลการด าเนินงาน
ปี 2560 ทีม่กี าไรสุทธ ิ283 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานลดลง 34 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 12 เนื่องจาก 

1. ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 52.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ประมาณ 4.6% เป็นผลมาจากการเพิม่ข ึน้ของ
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการขายและค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย 
ทีเ่พิม่ข ึน้นัน้ เนื่องมาจากในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ค่อยมกีจิกรรมทางการตลาด เพราะเป็นปีทีค่นไทยอยู่ในช่วง 
ไวอ้าลยัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรชักาลที ่9   

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ข ึน้ 46 ล้านบาท หรือประมาณ 11% ทัง้นี้ เนื่องจากมกีารปรับเพิม่ผลประโยชน์   
ตอบแทนเจา้หน้าที/่พนกังานใหเ้หมาะสมกบัสภาวะตลาดแรงงานในภาคใต้ และอกีส่วนหนึง่คอืบรษิทัฯ มคีวาม
จ าเป็นทีต่้องจา้งบุคลากรทีม่ขีดีความสามารถและมทีกัษะในการบรหิารจดัการทีเ่ขา้กบัยุคปัจจุบนั และสามารถ
รองรบักบัธุรกจิทีเ่ราจะขยายในอนาคตได้ รวมถงึค่าใชจ่้ายพนกังานทีเ่ขา้โครงการอาสาลาออก และสุดทา้ยเป็น
ในเรื่องของการเพิ่มข ึ้นของค่าตัดจ าหน่ายและค่าเสื่อมราคาในการลงทุนต่างๆ โดยเฉพาะการลงทุน 
ในระบบ SAP ทีม่ีความจ าเป็นอย่างมากต่อการบริหารจัดการของเราในปัจจุบัน (SAP Improvement and 
other assets)  

3. ต้นทุนขายลดลง 27 ล้านบาท หรอืประมาณ 0.7% ทัง้นี้ เนื่องจากการลดลงของราคาน ้าตาล และการปรบัสตูร
สนิคา้บางตวัให้ใชน้ ้าตาลในปรมิาณทีล่ดลง นอกจากนัน้แลว้ยงัมกีารเพิม่ประสทิธภิาพในบางสายการผลติ เช่น 
การใช้ light - weighting can คอืใช้กระป๋องอะลมูเินียมทีบ่างลงแต่ประสทิธิภาพเท่าเดมิ และการผลติเพิม่ข ึน้
จากโรงงานที ่2 ส าหรบัผลติภณัฑ์ชนิดบรรจุขวด PET เป็นผลใหต้น้ทุนขายต่อหน่วยลดลง     
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 ในการรายงานผลการด าเนินงานครัง้นี้ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้น าเสนอ  
slide 2-3 slide เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ไดเ้หน็ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ วา่มคีวามเป็นมาเป็นอย่างไร โดยใหค้ าอธบิาย
ว่าธุรกจิโคคา - โคลา ถอืก าเนิดข ึน้ครัง้แรกในภาคใตต้ัง้แต่ปี 2512 ในนามของบรษิทั นครทพิย์ จ ากดั และหาดทพิย์ไดเ้ขา้ไป
ด าเนินกจิการต่อในปี 2517 จากภาพแสดงให้เห็นถงึอัตราความเจริญเติบโตของบรษิัทฯ ที่โตขึ้นกว่า 50 เท่า จากปีแรกที ่
หาดทพิยเ์ขา้ไปด าเนินธุกจิในปี 2517 มยีอดขายเพยีง 1 ล้านลงั แต่ ณ ปัจจุบันมยีอดขายกว่า 50 ล้านลงั ซึง่ถา้คดิเป็นอัตรา
การเตบิโตเฉลีย่ 10 ปี (Compound Average Growth Rate หรอื CAGR) จะอยู่ทีป่ระมาณ 8.5% ต่อปี อัตราเจรญิเตบิโตของ
บรษิทัฯ เพิม่ขึน้มากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วง 10 ปีหลงั ทัง้นี้เนื่องจากสถานภาพของตลาดเปลีย่นไป มชี่องทางการจ าหน่ายเพิม่ 
มากขึน้ และจากการเข้ามามีบทบาทของโมเดริ์นเทรดโดยเริ่มเข้ามามบีทบาทในปี 2547 - 2548 ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่ง      
ทีท่ าใหธุ้รกจิของเราขยายตวัได้มาก ทัง้นี้ อยากจะฝากทุกท่านให้ช่วยประชาสมัพนัธ์ผลติภัณฑใ์หม่ของบรษิัทฯ ทีไ่ด้ออกมา 
ในปีทีแ่ล้ว ตัวที่เด่นๆ คอื โค้กกระป๋องเล็ก (Mini Can : 180 ml.) ซึ่งเราออกมาเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภค
น ้าอัดลมในปรมิาณทีเ่หมาะสมกับคนไทย เราจงึตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคและตอบสนองความต้องการในการ
บริโภคในแต่ละเวลาและในแต่ละโอกาส โดยโค้กกระป๋องเล็กนี้ จะมทีัง้สูตรรสชาติเดิม (ORIGINAL TASTE) และสูตรไม่ม ี
น ้าตาล (NO SUGAR) และอกีตวัหนึ่งคอื โค้กขวด PET ขนาดบรรจ ุ300 ml (Coca-Cola PET 300ml) ลกัษณะเป็นขวดป้อมๆ 
รูปลักษณ์เหมือนกับทีม่ ีจ าหน่ายในประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีจ าหน่ายในกรุงเทพฯ และส าหร ับทางด้านผลติภัณฑ ์
ไม่อัดลม กลุ่มธุรกจิโคคา - โคลา ในประเทศไทย ไดร้่วมมอืกบัโครงการหลวงดอยค า (บรษิทั ดอยค าผลติภณัฑอ์าหารจ ากดั) 
ผลติน ้าผลไม้พร้อมดื่มแบรนด์มนิิทเมด มี 2 รสชาติ ได้แก่ มนิิทเมด น ้ามะเขอืเทศผสมเนื้อส้ม และมนิิทเมด น ้าเสาวรสผสม
น ้าผึง้และมะนาว เพือ่ตอบรบัเทรนดส์ุขภาพ  
 

 พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ได้กล่าวเพิม่เตมิถงึกจิกรรมหลกัๆ ทีบ่รษิทัฯ ได้ด าเนินการ   
ในปีทีผ่่านมา ดงันี้  

1. ไดล้งทุนในเครื่องจกัรทีใ่ช้ผลติเมด็พลาสตกิและฉดีเมด็พลาสตกิเป็นพรฟีอร์ม (Plastic Injection Machine) เป็น
เครือ่งที ่3 โดยตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยทีโ่รงงานพนุพนิ 

2. ใช้ระบบการกระจายสินค้าทีเ่ป็นระบบพรเีซล (Pre - sell) ทดแทนระบบการเร่ขาย ณ วนันี้ระบบการกระจาย
สนิคา้เป็นแบบพรเีซล โดยสมบูรณ์แลว้ในทุกพืน้ทีค่รบทัง้ 100% 

3. ดา้น Sales force optimization ปัจจุบันเราได้น าระบบสารสนเทศเขา้มาพฒันาและช่วยเหลอืในการท าธุรกจิของ
เราอยา่งมาก ตัง้แต่การรบัออเดอร์สนิค้าไปจนถงึการจดัเรยีงสนิคา้ จดัสนิคา้ขึน้รถ จดัลงคลงัสนิคา้ หรอืโกดงั
สนิค้า (Warehouse) แทบจะเรยีกว่าเป็นระบบอตัโนมตั ิพนักงานขายเดมิทใีช้กระดาษ 4 - 5 แผ่น ปัจจุบันไม่
ตอ้งใช้แล้ว ทุกคนรบัออเดอร์จากแทบ็เลต็แล้วยงิตรงเขา้ส่วนกลางของบรษิทัฯ และจากนัน้จะเป็นการบรหิาร
จดัการสนิคา้ขึน้รถ จดัสนิคา้ใหเ้ตม็คนัรถเพือ่ช่วยลดตน้ทุนค่าขนส่งต่อลงั และท าใหป้ระหยดัคา่ใชจ่้ายได้ 

4. เริม่ขยายตวัในธุรกจิตู้กดทีใ่ส่ผลติภณัฑ์ (Vending Machine) น าไปตัง้ตามจุดทีม่กีารสญัจรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ศูนย์กลางการขนส่ง (Transportation Hub) แหล่งชุมชน แหล่งช้อปป้ิงต่างๆ โดยมีแผนทีจ่ะขยายเพิม่ข ึ้น 
อยา่งมากในปี 2562  

5. ไดป้รบัปรุงระบบ SAP ของเราเสรจ็ส ิน้เรยีบรอ้ยแล้วเมือ่เดอืนมนีาคม 2561 
6. ปีทีแ่ลว้ตลาดของเคร ือ่งดืม่ทีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ในภาคใต้นัน้มอีัตราการเตบิโต 2.5% แตปี่ 2560 เปรยีบเทยีบกบั 

ปี 2559 ตดิลบ 6% จะเหน็ว่า 2 ปีทีผ่า่นมาธุรกจิเครือ่งดื่มประเภทไม่มแีอลกอฮอล ์(non-alcohol ready-to-drink 
: NARTD) ค่อนขา้งซบเซา และดขี ึ้นในปี 2561 แต่ถ้าดูในประเภทของซอฟต์ดริ๊ง -0.3% และประเภทของ 
น ้าผลไม้ -5% ด้านการสร้างรายได้ของบรษิัทฯ ในปี 2561 นัน้ ถ้าแยกเป็นแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส 1  
และ 2 มกีารเตบิโตค่อนข้างด ีส่วน 2 ไตรมาสหลงัไม่ด ีดงันัน้ ทัง้ปี 2561 รายได้ของบรษิัทฯ เท่ากับ 5,700 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ประมาณ 1% (คอืแทบจะไม่มกีารเตบิโต) มกี าไรขัน้ต้น 1,900 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ประมาณ 3%  
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มกี าไรสุทธิ 249 ล้านบาท หดตัวประมาณ  12% จากเหตุผลทีไ่ด้เรียนให้ทราบตอนต้นแล้ว  และส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้เพิม่ข ึน้ 47 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ประมาณ 2%  

7. เป้าหมาย (outlook) ของปี 2562 นัน้ ค่อนขา้งมัน่ใจว่าน่าจะเป็นปีที่ดขีองหาดทพิย ์เนื่องจากว่าเราได้ปฏิบัติ
ตามแผนงานทีไ่ด้วางไวใ้น 2 - 3 ปีทีผ่่านมา และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ดา้น ฉะนัน้จงึน่าจะถงึเวลาที่
เราจะสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลจากการทีเ่ราได้ลงทุนไป ซึ่งปีนี้บรษิัทฯ ได้ตัง้เป้าหมายการเตบิโตทางด้าน
ยอดขายทีเ่ป็นลงัเพิ่มขึน้ 6% จากปี 2561 และการเตบิโตด้านรายได้จากการขายเพิม่ข ึน้ 7% แต่คงสญัญา
ไม่ได้เพราะไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น แต่ขณะนี้ในไตรมาสแรก อากาศร้อนมากๆ ซึ่งเป็นผลดีกบัธุรกิจ
น ้าอัดลม แตภ่าคใต้นัน้มกัมเีหตกุารณ์ทีเ่ราไมค่าดคดิทางดา้นภยัธรรมชาตเิกดิขึน้เสมอ ดงันัน้เหลอือกี 9 เดอืน  
จงึหวงัวา่จะไมม่อีะไรทีร่า้ยแรงเกดิข ึน้ อยา่งไรกด็ ีบรษิัทฯ ได้เตรยีมความพร้อมเพือ่รบักบัทกุสถานการณ์ และ
หวงัว่าจะประสบความส าเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว ้และตามที่ท่านเจา้ของบริษทัฯ ได้มอบความไว้วางใจ
ใหก้บับรษิทัฯ  

 

พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์ประธานกรรมการ ได้กล่าวรายงานเพิม่เตมิถงึเรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของ 
บริษัทฯ ว่า ปี 2561 ความเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจร ิต หรอื Thai Private Sector 
Collective Action against Corruption (CAC) ไดค้รบก าหนดวาระการรบัรอง ซึง่บรษิัทฯ ได้จดัท าและยืน่แบบประเมนิตนเอง
ในเรื่องมาตรการต่อต้านคอรร์ปัช ัน่เพือ่ขอต่ออายุใบรบัรอง และคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิัตฯิ ได้มมีตใิห้การรบัรองต่ออายุ
การเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทุจรติของบรษิทัฯ เรยีบร้อยแล้วเมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2561 
ใบรบัรองดงักล่าวมอีายุ 3 ปี นบัจากวนัทีค่ณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัฯิ มมีตใิหก้ารรบัรองการเป็นสมาชกิ 

 

ปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารสร้างเครอืข่ายและลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบตัเิพือ่ต่อตา้นทุจรติคอร์รปัช ัน่ โดยบรษิทัฯ ไดม้ ี
การประชุมผู้ประกอบการรถขนส่ง เพื่อรบัทราบนโยบายแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  และมีการ 
ลงนามร่วมเป็นเครอืข่าย ทัง้นี้ มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน 25 ราย นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหมท่ีผ่่านมา บรษิัทฯ ได้เขา้ร่วม
เป็นหนึ่งในนโยบายงดรับและงดให้ของขวญั (No Gift Policy) ทัง้นี้  นโยบายดงักล่าวเป็นหนึ่งในแนวทางต่อต้านคอร์รัปชัน่
ตามทีร่ฐับาลไดป้ระกาศไวใ้นวนัต่อตา้นคอรร์ปัชัน่สากล (International Anti - Corruption Day) ซึง่ตรงกบัวนัที ่9 ธันวาคมของ
ทกุปี รายละเอยีดของเรือ่งนี้ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 หน้า 24 - 25       

 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ได้ซกัถาม และไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้   
 

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานปี 2561 ของบรษิทัฯ ตามรายละเอียดทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2561 
และตามทีพ่ลตร ีพชัร รตัตกลุ กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ได้สรุปเสนอ 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

 ประธานฯ ได้เสนอต่อทีป่ระชุมเพือ่พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 ซึง่งบการเงนิ
ดงักล่าวได้ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแล้วว่า มคีวาม 
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลกัการบัญชทีีร่ ับรองทัว่ไป ดังรายละเอยีดทีป่รากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ในส่วนของ   
งบการเงนิ ทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสอืเชญิประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย (2) และตามทีไ่ดส้รุปสาระส าคญั
ของฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ตามตารางทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุมหน้า 2 โดยประธานฯ ไดส้รุปให ้
ทีป่ระชมุทราบอกีครัง้หนึ่ง ดงันี้  
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                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 
รายละเอียด บริษทัและบริษทัย่อย บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 

สนิทรพัย์รวม 4,757.80 4,431.51 
หนี้สนิรวม 2,045.52 2,021.20 
รายไดจ้ากการขาย 5,704.01 5,704.01 
รายไดร้วม 5,722.70 5,773.67 
ก าไรส าหรบัปี1/ 249.07 200.29 
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 1.25 1.01 

 

1/ ก ำไรส ำหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่
  

 เนื่องจากไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้  ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ
 

 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตังิบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 89,408,862 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
      
ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2561 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า บริษัทฯ มนีโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 - 80 ของก าไรสุทธ ิ
ทีเ่หลอืหลงัจากหกัเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัฯ ได้ก าหนด โดยพจิารณาจากก าไรสุทธิตามงบการเงนิรวม 
ของบรษิัทฯ แต่อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคต 
 

 ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 บริษัทฯ มกี าไรส าหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของบรษิัทใหญ่จ านวน 249.07  
ลา้นบาท หรอื 1.25 บาทตอ่หุน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึพจิารณาเหน็สมควรจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในอัตรา
หุน้ละ 0.80 บาท (แปดสบิสตางค์) รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้น  159,374,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรบัผลการด าเนินงานงวดหกเดอืนแรกไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.38 บาท (สามสบิแปดสตางค)์ เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2561 
คงเหลอืจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2561 อกีในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท (สีส่บิสองสตางค์) โดยการจ่ายเงนิปันผลตามอตัราดงักล่าว
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา ดงัตารางทีป่รากฏ           
ในหนงัสอืเชญิประชมุ หน้า 2 
  

 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้ก าหนดใหว้นัศุกร์ที ่3 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุ้นเพือ่สทิธริับ
เงนิปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัองัคารที ่21 พฤษภาคม 2562 
 

 เนื่องจากไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ
 

 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัจ่ิายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท 
โดยได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานงวดหกเดอืนแรกไปแล้วในอัตราหุน้ละ 0.38 บาท คงเหลอืจ่ายเงนิ
ปันผลส าหรบัปี 2561 อกีในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
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 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 89,408,862 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

 ประธานฯ ได้แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 21. ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปีทุกคร ัง้ในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้คณะ กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งนัน้ 
อาจได้รบัเลอืกตัง้ใหม่ได ้ซึ่งกรรมการทีต่้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 มจี านวน 3 คน 
ประกอบดว้ย 

1.  นางยุพเรศ เทีย่งธรรม  กรรมการ  
2.  นายด ารงรกัษ อภบิาลสวสัดิ ์ กรรมการ 

3.  Mr. Martin Jansen  กรรมการอสิระ   
  

และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการไดล้่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ที่บริษัทฯ ก าหนด โดยบริษัทฯ  ได้น าหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องดังกล่ าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
www.haadthip.com ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งเมื่อพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวข้างต้น 
ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่บคุคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 

ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้ีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนที่ให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน คือ  
นางยุพเรศ เที่ยงธรรม นายด ารงรกัษ อภิบาลสวสัดิ ์และ Mr. Martin Jansen กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง    
เนื่องจากเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยงัไดพ้ิจารณาเพิ่มเติม เนื่องจาก Mr. Martin Jansen  
เป็นกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระเป็นเวลาเกนิกวา่ 9 ปี แต่ดว้ยพจิารณาแล้วเหน็วา่ Mr. Martin Jansen ไดท้ า
หน้าทีก่รรมการโดยด ารงความเป็นกรรมการอสิระทัง้คณุสมบตัิและการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาทีด่ ารง
ต าแหน่งได้ให้ขอ้เสนอแนะ หรอืค าแนะน าอนัน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บรษิทัฯ ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้น
พจิารณาอนุมตัใิห ้Mr. Martin Jansen กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระอกีวาระหนึ่ง  
 

ทัง้นี้ ประวตัิเบื้องต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
อกีวาระหนึ่งเป็นรายบคุคลไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย (3) หน้า 22 - 24  

 

เนื่องจากไม่มผีู้ถอืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิโดยวาระนี้ ประธานฯ 
ขอให้ที่ประชุมออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และขอเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้ทีล่งคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ 
งดออกเสยีง 

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้มมีตดิ้วยเสยีงขา้งมากเลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอกีวาระหนึง่ เป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้: 
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1. นางยุพเรศ เทีย่งธรรม 

 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 89,309,962 100,000 100 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.8880 0.1118 0.0001 0.0000 
  

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

2. นายด ารงรกัษ  อภบิาลสวสัดิ ์
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 89,309,962 100,000 100 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.8880 0.1118 0.0001 0.0000 

 

3. MR. Martin Jansen 
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 89,108,462 301,600 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.6627 0.3373 0.0000 0.0000 
       
ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะประกอบดว้ย 
1. พลเอก จรลั  กลุละวณิชย ์      กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
2. พลตร ีพชัร  รตัตกุล   กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
3. นายประกติ  ประทปีะเสน   กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางยุพเรศ  เทีย่งธรรม   กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
5. นายยรรยง  เมธาพาณิชย ์   กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 

     พจิารณาคา่ตอบแทน 
6. นางสาวสมรลกัษณ์  มหาสมติ ิ  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 

     พจิารณาคา่ตอบแทน 
7. Mr. Martin Jansen   กรรมการอสิระ 
8. Mr. Philipp Hugo Gutsche   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
9. นางปรยิา  จรีะพนัธุ ์   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน /  

     กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
10. หม่อมหลวงธษินั  ศรธีวชั   กรรมการ 

11. นายด ารงรกัษ  อภบิาลสวสัดิ ์      กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 28 ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนจาก
บริษัทฯ ตามทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นจะพจิารณาและลงมตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนที่แน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์
และก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงกไ็ด ้
  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบัผล
ประกอบการของบรษิทัฯ และหน้าที่ความรบัผดิชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัที่เหมาะสมเทียบเคยีงไดก้บับรษิทั
จดทะเบียนที่อยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและร ักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ  
ซึง่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแล้วเหน็ว่าอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ 
ชุดย่อยในปัจจุบัน เป็นอัตราที่ เหมาะสม จึง เห็นควร เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ปี 2562  
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยในอตัราเดยีวกบัคา่ตอบแทนปี 2561 ดงันี้ 

 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ปี 2562 ปี 2561 

ค่าตอบแทน 
(บาท / คน / ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท / คน / คร ัง้) 

ค่าตอบแทน 
(บาท / คน / ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท / คน / คร ัง้) 

คณะกรรมการบรษิทั ประธาน 253,000.00 10,000.00 253,000.00 10,000.00 
กรรมการ 181,500.00 10,000.00 181,500.00 10,000.00 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 253,000.00 5,000.00 253,000.00 5,000.00 
กรรมการ 181,500.00 5,000.00 181,500.00 5,000.00 

คณะกรรมการสรรหา ประธาน 16,500.00 3,000.00 16,500.00 3,000.00 
และพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการ 11,000.00 3,000.00 11,000.00 3,000.00 

  

2. ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน : บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารท าประกนัภยัความรบัผดิชอบของกรรมการจากการปฏิบตัิ
หน้าที ่(Directors & Officers Liability Insurance) เพื่อคุ้มครองกรรมการเฉพาะกรณีถูกฟ้องร้องเนื่องจากการ
ปฏบิตัหิน้าที ่

  

 เนื่องจากไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ
 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 89,413,708 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคับของบรษิัทฯ ขอ้ 58. ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปีผู้ถ ือหุ้นแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชทีกุปี 
 

 นายประกติ ประทปีะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา
คดัเลอืกผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบัญชสี าหรบัปี 2562 โดยพจิารณาจากผลการปฏบิัตงิานในปีทีผ่่านมา และความเป็นอิสระ 
ของผู้สอบบัญช ีจงึเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้เสนอทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชจีาก บรษิัท เคพเีอม็จ ี
ภูมิไชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีส ิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากในปี 
ทีผ่่านมามผีลการปฏิบัตงิานเป็นทีน่่าพอใจ มคีวามเป็นอิสระในการแสดงความเหน็ โดยไดก้ าหนดใหผู้้สอบบัญชคีนใดคนหนึ่ง 
ตามรายชือ่ต่อไปนี้เป็นผูท้ าการตรวจสอบ แสดงความเหน็ และลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ 
  

1. นายธนิต โอสถาเลศิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5155  หรอื 
(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ เป็นปีที ่2)  
 

2. นายเอกสทิธิ ์ ชธูรรมสถติย์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4195  หรอื 
(ไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ) 
 

3. นายวชัระ ภทัรพทิกัษ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6669 
(ไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ) 

 

ผูส้อบบญัชทีี่ไดร้บัการเสนอชือ่ดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชชีดุเดยีวกบับรษิทัย่อย ไมม่คีวามสมัพนัธ์ และ/หรอืมสีว่นไดเ้สยี
กบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 
 

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562  
เป็นเงนิจ านวน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบญัชปีี 2561 จ านวน 80,000 บาท หรอื
เพิม่ขึน้ 5.63% โดยไมม่คีา่บรกิารอื่น ดงันี้ 
                                                                                                                                                          หน่วย : บาท 

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิมขึน้ % 
1. ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 
    -  ค่าสอบบญัชปีระจ าปีและรายไตรมาส 

 
1,500,000.00  

 
1,420,000.00  

 
80,000.00 

 
5.63 

2. ค่าบรกิารอื่น ๆ (Non - Audit Fee) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - - 
    

 เนื่องจากไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ
 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแต่งตัง้ นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
เลขที ่5155 หรอื นายเอกสทิธิ ์ ชธูรรมสถติย์ ผูส้อบบญัช ีรบัอนุญาตเลขที ่4195 หรอื นายวชัระ ภทัรพทิกัษ์ ผูส้อบบญัช ีรบัอนุญาต
เลขที ่6669 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงนิ 1,500,000.00 บาท (หนึ่งลา้นหา้แสนบาทถว้น) โดยไมม่คีา่บรกิารอื่นดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 89,415,308 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
      

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ในวาระนี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัในการซกัถาม และเสนอขอ้คดิเหน็ไดอ้ย่างเตม็ที่    
ซึง่ผูถ้อืหุน้สอบถาม ดงันี้ 

 

นายภาคภูม ิ สุขสมวฒัน์  ผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมดว้ยตนเอง :  สอบถาม 3 ขอ้ โดย พลตรี พชัร รัตตกุล กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ขอตอบค าถามทลีะขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 
 

ค าถามขอ้ที ่1  :  จะมกีารปรบัค่าแรงเพิม่เตมิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดแรงงานในภาคใต้ทุกปีหรอืไม ่ (ในระดบัที่ 
อาจจะ Significant)  

ค าตอบ : การปรับไม่ใช่จะต้องปรับทุกปีต้องปรับตามสภาวะของแรงงานในตลาดแรงงาน โดยจะเปรยีบเทยีบกบั
อุตสาหกรรมเดยีวกนัแต่ตอ้งน าปัจจยัอื่นมาพจิารณาด้วย เชน่ เราเป็นบรษิทัทีเ่ป็นแบรนด์ระดบัโลก พืน้ทีท่ีบ่รหิารจดัการอยู่ใน 
14 จงัหวดัภาคใต้ มเีนื้อที ่7 หมื่นตารางกโิลเมตร ซึง่พืน้ที ่3 จงัหวดักเ็ป็นพืน้ทีเ่ส ีย่งภยั การทีจ่ะหาคนมาท างานไม่ใช่เรือ่งง่าย 
คนทีม่ศีกัยภาพหรือมีความสามารถกไ็ม่อยากลงไปท างานทีห่าดใหญ่ บางทตีนเองจะมาแต่ครอบครวักห็่วงไม่ให้มาท างาน  
ซึ่งจริงๆ แล้วจงัหวดัสงขลาเงียบสงบไม่มีอะไร แม้แต่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เอง 14 ปีมาแล้วประชาชนปรับตัวได้  
ถอืเป็นเรือ่งปกต ิดงันัน้ จะมกีารปรบัค่าแรงให้สอดคล้องแน่นอนเพื่อให้แขง่ขนัได้และไดบุ้คลากรทีด่มีคีวามสามารถ ส าหรับ  
ในปีนี้กฎหมายทีก่ าลงัจะออกใหม่เรื่องเงนิชดเชยเกษยีณอายุทีเ่พิม่จาก 300 วนั เป็น 400 วนั ซึง่จะมผีลกระทบกบับรษิทัฯ แต่
เรากไ็ดเ้ตรยีมการไว้แลว้ 
ค าถามขอ้ที ่2  : เกณฑใ์นการวดัความเหมาะสมของระดบัคา่จา้งในตลาดแรงงานภาคใต้ใช้ขอ้มลูจากแหล่งไหน 
ค าตอบ  : ส่วนราชการไดจ้ดัท า benchmark กบับรษิัทอุตสาหกรรมใกลเ้คยีงและอุตสาหกรรมเดยีวกนั เป็นขอ้มลูทีเ่รา
น ามาใชว้เิคราะห ์
ค าถามขอ้ที ่3  : ในส่วนของการจ้างคนทีม่คีวามสามารถเขา้มาร่วมงานเพือ่รองรบัการขยายไปยงัธุรกจิใหม่ในอนาคต  

รบกวนสอบถามวา่ “ธุรกจิใหม่ทีจ่ะขยายในอนาคต” คอือะไร 
ค าตอบ  : ธุรกจิของเรายงัคงเป็นธุรกจิเครื่องดืม่ซึ่งเป็นผลติภัณฑโ์คคา - โคลา แมว้่าเราจะเป็นที ่1 ในธุรกจิน ้าอดัลม
ในภาคใต ้มสี่วนแบ่งตลาด 80 กว่าเปอร์เซ็นต ์แต่ถา้ดูในตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วหาดทพิยม์แีชร์เพยีง 20 กว่า
เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ดงันัน้แสดงว่าเรายงัมโีอกาสอีกมากทีจ่ะขยายธุรกจิไปยงัเครื่องดืม่ประเภทอื่นทีไ่ม่ใช่น ้าอัดลม จงึมคีวาม
จ าเป็นทีจ่ะขยายตวัโดยต้องมีบุคลากรทีม่ ีความสามารถ เพราะการขายเครื่องดื่มน ้าอัดลม ขายกาแฟ น ้าชา น ้ าผลไม ้หรือ
เครื่องดื่มชูก าลังต้องมีคนขายที่มคีวามเข้าใจในสินค้าเหล่านัน้อย่างแท้จริง ในสภาพปัจจุบันที่ธุรกิจมกีารเปลี่ยนแปลง  
ไปอย่างรวดเรว็โดยเฉพาะอย่างยิง่การเปลี่ยนแปลงทีไ่ดร้บัผลกระทบจากอินเทอรเ์น็ต ซึ่งถา้เราไมเ่ตรยีมตวัตัง้แต่ตอนนี้เราจะ
ไมส่ามารถไปแขง่ขนักบัคนอื่นได ้ดงันัน้คนทีม่คีวามรู้ความเขา้ใจในช่องทางการขายใหม่ๆ  ซึ่งในอนาคตเป็นช่องทางการขายที่
เกดิขึน้จากปลายนิ้วมอืของคนบนโทรศพัทม์อืถอืเหล่านี้เป็นตน้ ดงันัน้เราต้องมคีนรุ่นใหม่ทีม่คีวามเขา้ใจตลาด เขา้ใจว่าท าไม
ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของเรา เราจงึจ าเป็นต้องมกีารพฒันาตอ่เนื่องไปเรือ่ยๆ เรายงัโฟกสัทีธุ่รกจิเคร ื่องดืม่ทีเ่ป็นผลติภณัฑ์
ของโคคา - โคลา แต่เราจะมีการขยายประ เภท  (CATEGORIES) ของสินค้าออกไปอีกมากมาย สุดท้ายผมเชื่อว่า 
ถา้เราดแูลพนักงานอย่างด ีเหมาะสม เพยีงพอแลว้ ผลการท างานของพนกังานจะตอ้งดขีึน้ ถา้หากไม่ดกีต็้องไดร้บัการพจิารณา
ต่อไป 
 

นายธนนัท์  เอื้อศรินุิเคราะห์  ผู้ถอืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง :  สอบถาม 5 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ขอตอบค าถามทลีะขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 
ค าถามขอ้ที ่1  :  เรื่องการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 400 วัน มกีารท าประมาณการว่าจะมีผลท าให้เพิ่มค่าใช้จ่าย
ประมาณเทา่ใด  

ค าตอบ : มค่ีาใชจ้า่ยประมาณ 53 ลา้นบาท 
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ค าถามขอ้ที ่2  : ปีนี้บรษิัทฯ คาดการณ์เรือ่งของราคาน ้าตาลว่าอย่างไรบา้ง 
ค าตอบ  :   เราได้ร ับประโยชน์จากการลอยตัวราคาน ้ าตาล และเชื่อว่าจะยังคงได้รับประโยชน์ต่อไปอีกระยะหนึ่ง
เนื่องจากซัพพลายของน ้าตาลยังมีมากอยู่ ยกเว้นว่าจะมีอุบัตภิัยเกิดข ึ้นจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) กอ็าจจะมี
ผลกระทบ เมือ่ราคาน ้าตาลลอยตวั (float) แลว้ จะมผีลกระทบทัง้ขึน้ทัง้ลง แต ่ณ วนันี้เรายงัไดป้ระโยชน์อยู ่ส่วนหนึง่เราถกูหกั
ลบกนั (offset) ไปด้วยราคาของน ้ามนัทีท่ าใหเ้มด็พลาสตกิมรีาคาแพง บรรจุภณัฑท์ีเ่ราใชเ้มด็พลาสตกิเป็นส่วนใหญ่มตี้นทุน 
ทีส่งูขึน้ จงึไปหกัลบกนักบัเรือ่งการประหยดัของราคาน ้าตาล 
ค าถามขอ้ที ่3  :  เรือ่งของภาษคีวามหวาน  
ค าตอบ : จะเป็นไปตามเฟส ใน 2 ปีแรกรฐับาลให้ระยะเวลาในการปรบัตวั ส่วนในปีที ่3 จะเริม่มผีลกระทบ ปีที ่4 และ
ปีที ่5 จะมผีลกระทบตามล าดบัขึน้ไป ทีผ่่านมาเราไดม้กีารปรบัสตูรสนิคา้ของเราบางตวับางยีห่้อเพือ่ใหม้กีารใชน้ ้าตาลน้อยลง
แต่ไม่ใหม้ีผลกระทบกับรสชาติ ซึง่เราต้องค่อยๆ ท าเพราะว่าผู้บริโภคไทยมคีวามคุ้นเคยกับสินค้าหลัก ไม่ว่าจะเป็น โค้ก 
แฟนต้า สไปร์ท สิง่ทีท่ าจะตอ้งดผูลตอบรบัว่าเป็นอย่างไร ณ วนันี้เราท าทัง้ โคก้ แฟนตา้ สไปรท์ เช่น โคคา - โคลา ม ี3 แบบ 
คอื รสชาตอิอรจินิัล (original taste), รสชาตอิอริจนิัล - น ้าตาลน้อยกว่า (original taste - less sugar) หรอื coke light คอื ใช้
น ้าตาลน้อยลงแต่รสชาติเหมือนกันกับแบบแรก และมีแบบไม่มีน ้าตาล เมื่อก่อนเรียกว่า โค้ก ซีโร่ ปัจจุบันจะเขยีนว่า 
“no sugar” แลว้แต่ว่าผู้บรโิภคจะเลอืกดืม่แบบไหน และในปีนี้ยงัมตีวัอื่นๆ ออกมาอกี แต่ขออนุญาตเป็นความลบัก่อนในช่วงนี้ 
เราไม่มีการท าการประชาสมัพนัธ์แบบเชงิรุก (Proactive) แต่เราสามารถทีจ่ะตอบอย่างโปร่งใสให้กบัผูบ้รโิภคและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีว่าเราท าอะไรอยู่  
ค าถามขอ้ที ่4  : สมมุตวิ่ามรีฐับาลใหม่การขึน้ค่าแรงขัน้ต ่าเป็น 400 บาท หรอื 425 บาท จะส่งผลกระทบระหว่างผลประโยชน์
กบัค่าใชจ่้ายของเราอย่างไรบ้าง 
ค าตอบ  :   ถ้าดูเฉพาะค่าใช้จ่ายอย่างเดียวโดยไม่ดูเรื่องความสามารถในการสรา้งรายได้กค็งไม่ได้ ถ้ารัฐบาลออก
กฎหมายมาปรบัค่าแรงเพิม่ขึ้นย่อมมผีลกระทบโดยตรงกบับรษิทั แต่นัน่ไม่ได้หมายความว่าคนของเราจะไม่สามารถท างาน 
ได้หนักขึ้น สร้างรายได้ให้เพิ่มข ึ้น เราบรหิารจัดการโดยให้มีการสร้างรายได้เพื่อน ามาทดแทนกับค่าใช้จ่ายในด้านคน  
เรื่องนี้เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าไปก่อนเพราะตอนนี้ย ังไม่มรี ัฐบาลและเรายังไม่ทราบว่ารัฐบาลใหม่จะมนีโยบายออกมา
อย่างไร แต่ด้วยหลกัการเดียวกนัส าหรบัผูท้ีม่รีายได้น้อยแล้วถา้ค่าแรงข ัน้ต ่าขึน้กเ็ป็นสิง่ทีด่สี  าหร ับคนไทย มนัเป็นเร ื่องของ
ฝ่ายบริหารทีจ่ะตอ้งหารายได้เพิม่ทีจ่ะดแูลในส่วนนี้ เราจะท าอย่างไรให้มรีายได้เพิ่มมากขึ้นทุกปีเพือ่ให้เกดิความเพยีงพอ  
ในดา้นนี้ 
ค าถามขอ้ที ่5  : ค่าใชจ่้ายในการท าการตลาดของปีนี้จะลดลงหรอืไม่เนื่องจากไม่มกีารแขง่ขนัฟุตบอลโลกแลว้ 
ค าตอบ  :   เราคงลงทุนพอสมควรเพราะเรื่องการตลาดเป็นเรื่องระยะยาวเราไม่ได้มองเป็นปีต่อปี เรามอง 3 ปี 5 ปี  
และ10 ปีข้างหน้า การลงทุนในการสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Royalty of Brand) การสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand 
Awareness) หรอืความรูส้กึทีด่ตีอ่หาดทพิย ์ความรู้สกึทีด่ต่ีอโคคา - โคลา นัน้ เป็นสิง่ทีต่อ้งท าอย่างต่อเนื่อง เราต้องไปใหท้นั
กบักระแสของโลก ฉะนัน้การใช้เงินจะต้องชดัเจน เจาะช่อง และใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด  การใชเ้งนิด้านการตลาดคงต้อง
ด าเนนิไปอย่างตอ่เนื่องเพราะว่าถ้าไม่มคีวามตอ้งการสนิคา้ของเรา เราไม่สรา้งความตอ้งการ ธุรกจิเรากไ็ม่ม ีการจะสรา้งความ
ต้องการได้กอ็ยู่ทีก่ารตลาด ท่านอาจจะเหน็แคมเปญล่าสุด “ยิง่เปิดใจยิง่ใกล้กนั” จากที่ตดิตามผลตอบรับทางโซเชยีล มีเดีย 
หรอืทางสื่อต่างๆ ก็ด ีมผีลตอบรบัอยู่ในเกณฑท์ี่ดมีาก อันนี้กเ็ป็นการทีเ่ราอยากสรา้งความสดชื่นหรอืรอยยิ้มให้กบัผูบ้รโิภค
สนิคา้ของเราโดยใช้เราเป็นสือ่กลาง 
 

นายณัฐพงษ์  เลศิชยัพฒันกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง :  สอบถาม 3 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร  รตัตกุล กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ขอตอบค าถามทลีะขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 
ค าถามขอ้ที ่1  :  ท าไมเคร ือ่งดืม่ประเภทไม่อดัลมถงึไดไ้ม่ค่อยมคีวามเตบิโตมากนักใน 3 ปีทีผ่า่นมา 

ค าตอบ : เครื่องดื่มประเภทไม่อัดลม (Stills) ในปีทีแ่ล้วนัน้หลกัๆ ประกอบดว้ย น ้าดื่ม “น ้าทพิย”์ น ้าผลไม้ “มนิิทเมด” 
และน ้าอืน่ๆ รวมกนัแล้วประมาณ 7 - 8% ของธุรกจิของหาดทพิย ์ณ ปัจจุบัน อกี 90 กว่าเปอรเ์ซน็ตย์งัเป็นเคร ือ่งดืม่ประเภท
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อัดลมอยู่ เครื่องดื่ม Stills ยงัเป็นส่วนเล็กน้อยกว่า 10% แต่ทีผ่่านมากม็กีารเตบิโต อย่างปีทีแ่ลว้ในดา้นตวัเลขขาย (volume) 
โต 17% อันนี้อย่างทีไ่ดเ้ร ียนว่าเป็นโอกาสของเรา ทางโคลา - โคลา เป็น total beverage company  หมายถงึว่ามเีครื่องดื่ม 
ทกุประเภททีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้บรโิภคได้ ไม่ว่าจะเป็นน ้าอดัลม น ้าผลไม ้นม เครือ่งดื่มชกู าลงั น ้าสมุนไพร
ฯลฯ มปีระมาณ 500 กว่าแบรนดท์ีข่ายอยู่ทัว่โลก ดงันัน้มนัอยู่ทีว่่าเราพรอ้มเมือ่ไหร่ทีจ่ะน าสนิคา้ทีป่ระสบความส าเร็จทีอ่ื่น 
มาขายในเมอืงไทย หรอืเราพร้อมเมื่อไหร่ทีจ่ะร่วมกบัโคคา - โคลาทีจ่ะน านวตักรรมใหม่ๆ ทีส่ร้างขึน้เองในประเทศนี้ภายใต้ 
แบรนด์ของโค้ก ภายใต้แบรนด์ทีจ่ะสร้างข ึน้ใหม่มาขายในเมอืงไทย กจ็ะเหน็ไดว้่านี่คือโอกาสของเรา ณ ปัจจุบนัหาดทพิย์ 
มแีชร์แค่ 24% ใน NARTD เพราะฉะนัน้เรายงัมโีอกาสอีกกว่า 75% คือโอกาสทีห่าดทิพย์สามารถจะเตบิโตต่อไปได ้อย่างที่
เรยีนให้ทราบว่าการขายน ้าประเภทอื่นๆ นอกจากน ้าอดัลมนัน้มนัไม่ได้ใช้ทกัษะเดยีวกนั เราอาจจะเก่งในด้านขายน ้าอดัลม   
เราเป็นผู้น ามาตลอด 50 ปี ไม่เคยเป็นทีส่องรองใคร แต่ในการไปขายสนิค้าอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่น ้าอัดลมมนัอาจจะเป็นคนละเกมสก์นั 
ดงันัน้เราจงึตอ้งมบุีคคลากรทีม่คีวามเขา้ใจและมคีวามสามารถในการขายและกระจายสนิค้าเหล่านัน้ได้ จงึเป็นทีม่าของการ
รองรบัเพือ่จะเขา้ไปสูธุ่รกจิเหล่านี้ในอนาคตได้ 
ค าถามขอ้ที ่2  :  การแขง่ขนัในภาคใต้ในตอนนี้และในอนาคตจะมกีารแขง่ขนัเพิม่ข ึน้หรอืไม่  
ค าตอบ :  ดงัที่ทราบอยู่ว่าแชร์ของเราประมาณ 83% ทีเ่หลอือีก 10 กว่าเปอรเ์ซนตเ์ป็นพื้นทีข่องคู่แขง่ไม่ว่าจะเป็น    
สฟ้ีาทัง้ 2 ราย และสเีหลอืง ถามว่าเรานิ่งนอนใจหรอืหยิง่หรอืไม่ เราไม่ไดน้ิ่งนอนใจ ต้องตื่นตวัอยู่เสมอเนื่องจากบรษิัทคู่แข่ง
ของเราเป็นบรษิทัใหญ่ ดงันัน้การทีเ่ค้าจะต่อสูก้ับเราหรอืใช้ทรพัยากรทีเ่ค้ามจีากส่วนกลางไปสู้ทางภาคใต้นัน้สามารถท าได้
ตลอดเวลา การแข่งขนัยงัคงเป็นไปอย่างรุนแรงถงึแมว้่าเราจะยงัท าธุรกิจในภาคใต้ การแข่ งขนัดภูาพรวมของทัง้ประเทศ
โดยเฉพาะอย่างในกรุงเทพฯ เป็นศูนยก์ลางขอ้มลูข่าวสารธุรกจิทุกอย่าง การต่อสู้ในกรุงเทพฯ มผีลต่อภูมภิาคอย่างหลกีเลีย่ง
ไม่ได้ (Trickle Down Effect) ถ้าเคา้สูก้นัย่อมมผีลกระทบกบัเราอย่างแน่นอน ฉะนัน้การแข่งขนัยงัรุนแรงต่อไป แต่กลยทุธ์ของ
เราคอืเราจะไม่ไปร่วมลดราคาถล่มทลาย แย่งลูกค้าด้วยการลดราคา แบบนัน้คอืสุดท้ายทุกคนตายหมด ตอ้งให้ขอ้เสนออื่นๆ  
ทีเ่พิม่มลูค่า เราต้องสรา้งความต้องการจากการใช้การตลาดทีเ่หมาะสมเพือ่สรา้งความต้องการในสนิค้าของเรา นัน่เป็นกลยุทธ
หรอืยุทธศาสตรท์ีเ่ราตอ้งด าเนินต่อไป 
ค าถามขอ้ที ่3  :  บริษัทเรามีนโยบายอย่างไรที่จะเพิม่การท าก าไร (profitability) เช่น จะเป็นการลด cost หรือเพิ่มก าลัง    
การผลติ (capacity)  

ค าตอบ :  ผมขอตอบแบบรวมกนัว่าในทีสุ่ดอยู่ทีค่น ขดีความสามารถของคนเป็นปัจจัยหลกัทีจ่ะท าให้ธุรกิจของเรา
กา้วหน้าไปได้อย่างยัง่ยนื ดงันัน้เราจะเน้นไปในดา้นการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามเขา้ใจ มขีดีความสามารถทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิ
ทีจ่ะเกดิขึน้ในอีก 10 ปีขา้งหน้า ถามว่าการควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นสิง่ส าคัญหรอืไม่ มีความส าคญัตอ้งท าอย่างต่อเนื่องอย่าง
แน่นอน แต่ไม่ใชไ่ม่สนใจอะไรเลยตดัค่าใช้จ่ายหมดเพราะในทีสุ่ดเราอาจต้องกลบัมาเสยีเงนิมากกว่าที่มนัควรจะเป็น เช่น ตดั
ค่าใชจ่้ายบางตวัทีม่ผีลกระทบกบัการปฏบิัตงิานแล้วในทีสุ่ดเราตอ้งมาเพิม่มนัมากขึน้กว่าทีค่วรจะเป็น ดงันัน้การตดัค่าใชจ่้าย
ท าได้ในระดบัหนึ่ง เราต้องเน้นไปทีก่ารสร้างรายได ้สร้างยอดขาย เพื่อให้ยอดขายทีเ่ตบิโตมานัน้มีเพียงพอต่อการใชจ่้าย       
ทีเ่กดิข ึน้ 
 

นางสาวพจนรนิทร ์แก้วมณี ผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมด้วยตนเอง :  ไดส้อบถามว่าเครือ่งดืม่มกีารผลติออกมามากมาย การแข่งขนั
ค่อนขา้งสงู ถา้โคก้มเีปอรเ์ซน็ตก์ารขายมากทีสุ่ด จะมแีนวโน้มทีจ่ะผลติรสชาตใิหม่ๆ  ในสิง่ทีข่ายดอียู่แล้ว เช่น ในประเทศญีปุ่่น 
มีโค้กรสพีช รสเชอรรี่ อื่นๆ มากมาย แล้วเวลาคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นค่อนข้างชื่นชอบรสชาติใหม่ๆ และซื้อน ากลับมา  
ประเทศไทย แต่ประเทศเรากลบัไม่ม ีจ าหน่ายต้องน าเขา้มา เรามแีนวทางทีจ่ะเพิม่ยอดขายของเราโดยการผลติรสชาตใิหม่ๆ 
หรอืไม ่

ค าตอบ : คงได้เห็นแน่นอน นวัตกรรมทีจ่ะเกิดขึ้นอยู่ในแผนงานคิดว่าจะได้เหน็ในปีนี้แน่นอน เราจะต้องสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ ขึน้มาเพือ่สนองตอบความตอ้งการของผู้บรโิภคทีม่มีากขึน้ มทีางเลอืกมากขึ้น แต่สนิคา้ใหม่ไม่ใช่จะประสบ
ความส าเร็จไปทุกตัว มันมคีวามเสี่ยงที่จะไม่ประสบความส าเรจ็ เม ื่อไม่ประสบความส าเรจ็แล้วสิง่ที่เสยีหายคือการลงทุน 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ การพจิารณาว่าจะเอาสนิค้าตวัไหนมาขายจะต้องท าอย่างละเอียดถีถ่ว้นตัง้แต่การส ารวจตลาด 
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การสร้างนวัตกรรม หรือการน านวัตกรรมที่ส าเร็จมาแล้วจากที่อื่นมาขาย คาดว่าปีนี้จะได้เห็นแน่นอนแต่ขอปิดเ ป็น 
ความลบักอ่น 
 

นายประวทิย ์วโิรจน์วงษ์ชยั ผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมด้วยตนเอง :  สอบถาม 2 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร  รตัตกุล กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ขอตอบทลีะขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 
ค าถามขอ้ที ่1  :   ปี 2560 มีเงินลงทุน 100 กว่าล้าน ส่วนปี 2561 มีเงินลงทุน 200 กว่าล้าน ไม่ทราบว่าปี 2562 จะมเีงิน
ลงทนุอกีประมาณกีล่า้น และในอกี 3 ปีขา้งหน้า จะมกีารลงทนุอะไรอกีหรอืไม่ 
ค าตอบ : ส าหรบัธุรกจิเครื่องดื่มนัน้การลงทุนต่อเนื่องเป็นเรื่องปกติ เราจะตอ้งลงทุนในทุกดา้นทัง้เคร ื่องจกัร รถ คน 
ซึง่ต้องลงทนุไปก่อนล่วงหน้า ต้องคาดการณ์ว่าความตอ้งการสนิคา้ของเราจะมเีท่าใด ต้องมกีารเตรยีมการก่อนหน้านัน้ ไม่ใช่
ว่ามคีวามต้องการแล้วเราไม่สามารถสนองตอบความต้องการนัน้ได้ ดังนัน้ จงึต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและมีการลงทุน
ล่วงหน้า ในแต่ละปี หลกัๆ จะเป็นเรือ่งของยานพาหนะ เครือ่งจกัร สาธารณูปโภค เช่น โกดงัสนิคา้ เรือ่งหลกัๆ เหล่านี้เป็นเรือ่ง
ทีต่้องลงทุนทุกปี ในปีนี้ไม่มกีารลงทุนทีใ่หญ่นอกจากการลงทุนประจ า จะยงัไม่มกีารลงทุนใหญ่จนกว่าจะปี 2564 เพราะก าลงั
การผลติยงัเพยีงพออยู่ทุกบรรจุภณัฑไ์ม่ว่าจะเป็นกระป๋อง, PET หรอืขวดแกว้  
ค าถามขอ้ที ่2  :   การลงทุนในเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องที ่3 ไม่ทราบลงทุนไปกีล่้าน และคิดว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้
ประมาณเทา่ไหรต่อปี 

ค าตอบ :  ในตอนนี้คงตอบไม่ได้ว่าประหยดัไปได้เท่าไหร่ แต่ถ้าท่านอยากทราบจะขอแจ้งใหท้ราบภายหลงั ก่อนการ
ลงทุนนัน้เราทราบได้อย่างชัดเจนแล้วว่าประหยัดกว่าการไปซื้อพรฟีอร์มจากผู้ผลิตรายอื่น นอกเหนือจากนัน้แล้ว การมี
เครื่องจักรเป็นของตนเอง เราจะสามารถขายพรีฟอร์มให้กับบริษัทอื่น หรือผู้ประกอบการรายอื่นที่มคีวามจ าเป็นต้องน า  
พรีฟอร์มนัน้ไปเป่าเป็นขวดได้อีกด้วย ดังนัน้เราประหยัดได้แน่นอน และยังไม่รวมถึงผลประโยชน์ที่เราได้รับจาก BOI 
ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเคร ือ่งจกัรทัง้ 3 เครือ่ง 

 

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ จงึได้กล่าวขอบคุณ 
ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านทีไ่ดเ้สยีสละเวลามาร่วมประชุม ออกความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ และขอน้อมน า
ทุกท่านมีสิริและมงคลแก่ท่านและครอบครัวของท่าน คิดอะไรขอให้สมปรารถนา ทิพยมงคลขอให้ท่านมีความสุข  
ความเจรญิรุง่เรอืงตลอดไป สุขทัง้กาย สบายทัง้ใจ สมปรารถนาและเจรญิยิง่ขึน้ 
 
ปิดประชุม เวลา 16:17:27 น. 
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